



คณะกรรมการ National Peace and Order Maintaining Council

ข่าวในยุค คสช.

แม้ว่า “รูสมิแล” ฉบับนี้จะประทับหน้าปกว่าเป็นฉบับเดือนมกราคม-มีนาคม 2557 แต่เพราะความล่าช้าจนสิ้นหวังเรื่องอัตราตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการ (ที่เคยมีอยู่เพียงคนเดียว) ล่วงมาจนวันนี้ (8 สิงหาคม 2557) เป็นเวลาเกือบ 1 ปีเต็ม ทำให้ บ.ก.สามารถอัพเดทข่าวสารจนถึงเดือนสิงหาคมได้ เป็นข่าวสารบางข่าวที่สะท้อนถึงบรรยากาศของสังคมไทยในยุค คสช.

มติชนออนไลน์พาดหัวข่าว “ด่วน! สั่งห้ามจัด เสวนา” ห้องเรียนประชาธิปไตย” ที่ มธ.ท่าพระจันทร์ **ในวันนี้**” เนื้อข่าวบอกว่า วันที่ 8 สิงหาคม กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย ได้งานเสวนา “ห้องเรียนประชาธิปไตย : บทที่ 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557” โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาประกอบด้วย อาจารย์บัณฑิต จันทรโรจนกิจ อาจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) เวลา 13.00 - 16.00 น.

“ล่าสุด เฟสบุ๊กส่วนตัวของอาจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล หนึ่งในวิทยากรได้แจ้งว่า งานเสวนาดังกล่าวได้ถูกสั่งห้ามจัดและยกเลิก โดยมีเนื้อหาดังนี้ “นักศึกษาผู้จัดงานอภิปรายไตรศัพทมาแจ้งผมเมื่อสักครู่ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ พล.ต.ต.อำนาจ นิยมะโน ได้มีคำสั่งห้ามจัดเสวนาวิชาการเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ที่ มธ ท่าพระจันทร์ บ่ายวันนี้ ตอนนี้ คงกำลังหาวิธีเจรจาอยู่...ถ้าการเสวนาทางวิชาการเรื่องรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ในบ่ายวันนี้ ที่นักศึกษาจัดขึ้น โดยขออนุญาตทาง มธ. เรียบร้อย ต้องถูกห้ามจัดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ปัญหาที่ควรพิจารณาต่อไป คือ ทำไมหน่วยงานอื่นๆสามารถจัดอภิปราย
พูดถึงรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ได้ เช่น สถาบันพระปกเกล้า จัดงานเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปที่กระทรวงกลาโหม โดยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าอภิปรายเรื่อง
รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 มีข่าวลงรายละเอียดมากมาย

แล้วทำไมนักศึกษาถึงจัดงานในลักษณะเดียวกันไม่ได้? เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ได้
อย่างไรว่าในงานวิชาการแต่ละท่านจะอภิปรายอย่างไร? หรือท่านดูแลชื่อผู้จัด ดูแล
ชื่อวิทยากร? นี่ก็ใกล้จะเปิดภาคการศึกษาแล้ว แล้วผู้บรรยายวิชากฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน จะบรรยายอย่างไร ท่านมีต้องส่งคนเข้ามานั่งฟังด้วย
หรือ?

อีก ด้านเฟซบุ๊ก ของอาจารย์ธีระ สุธีรวงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เขียนข้อความ มีเนื้อหว่า “พล.ต.ต.อำนาจ นิยมะโน
แจ้งมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สั่งยกเลิกการเสวนาวิชาการเรื่อง
“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557” ที่จะจัดขึ้นในตอน
บ่ายวันนี้ ขณะนี้ รอการตัดสินใจจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย”



ส่วนเว็บไซต์ผู้จัดการ รายงานข่าวเรื่องการเลือกตั้งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่เริ่มเมื่อ
เวลา 09.30 น. พาดหัวว่า “ตามคาด “พรเพชร วิชิตชลชัย” นั่งประธาน สนช.” โปรรายข่าวว่า “ที่ประชุม
สนช.มีมติเลือก “พรเพชร วิชิตชลชัย” เป็นประธาน สนช.โดยไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ หลังมีการเสนอชื่อเพียง
คนเดียว ด้าน”สุรชัย” ได้รับเลือกเป็นรองประธานคนที่ 1 “พีระศักดิ์” เป็นรองประธานคนที่ 2 ก่อนหาหรือ



พ.ศรีพรส วิชิตชลชัย

ให้ชุดเรื่องนำความกราบบังคมทูล ปช.สนช.และรองปช. 2 คน ยืนยันทำหน้าที่เต็มที่ “สมพร” ขอบคุณประชุมราบรื่น ยกเป็นสภาสี่ตบुरुชแห่งชาติ” เนื้อข่าวบางตอนบรรยายว่า

“จากนั้นพล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ได้เสนอชื่อนายพรเทพ วิชิตชลชัยเป็นประธานสนช. โดยไม่มีใครเสนอชื่อบุคคลอื่น...

พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม เสนอชื่อนายสุรชัย เป็นรองประธานสภาคนที่ 1 โดยไม่มีใครเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าแข่งขัน ส่งผลให้นายสุรชัยได้รับเลือกเป็นรองประธานคนที่หนึ่ง จากนั้นนายสมชายเสนอชื่อ นายพีรศักดิ์ พวจิตร เป็นรองประธานคนที่ 2 โดยไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นแข่งขันเช่นกัน...

ขณะที่นายพรเทพ ลูกจันทน์กล่าวความในใจว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่สมาชิกมอบความไว้วางใจให้เป็นประธาน และมั่นใจว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ.2557 เพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ออกกฎหมายที่ประโยชน์ และนำไปสู่การเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้ ตนขอปฏิญาณตนว่าจะดำเนินการประชุม รับฟังความเห็น ที่เป็นประโยชน์ทุกเรื่อง สมาชิกอย่าได้เกรงใจที่จะเข้าพบตนได้ตลอดเวลาถ้ามีปัญหาอะไร”

ประชุมแล้ว